

ปรับโหวงเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี

นำเสนอเมื่อ : 2 มี.ค. 2558

ในเรื่องของโหวงเฮ้ง อ.คทา ชินบัญญัติ เผยว่า โหวงเฮ้งไม่ได้หมายถึงความสวยหรือไม่สวย แต่สื่อถึงลักษณะที่ดี 5 ประการบนใบหน้า

โหวงเฮ้งบนใบหน้าแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เพื่อช่วยปรับโหวงเฮ้งบนใบหน้าให้ชีวิตมีแต่เรื่องเฮง ๆ เจ้าแม่ความงาม ขวัญฤทัย ดำรงควัฒนโกคิน แห่งรมยวรินทร์ คลินิก ไมรอสซาควาต์วันักพยากรณ์ชื่อดัง อ.คทา ชินบัญญัติ มาเปิดคัมภีร์แม่ แพะมหาเฮง เผยเคล็ดลับการดูโหวงเฮ้งปรับชีวิตให้เฮง ๆ ในงาน “เฟเชียล เฟิง ชูย ฟอว์ กูด ฟอว์จูน ปรับโหวงเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี” พร้อมอัปเดตเทรนด์สวย รวย เฮง จากคุณหมอกองแห่งรมยวรินทร์ พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล และ นพ.อริวัชร อัครวิวัฒน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ ชั้น 4 รมยวรินทร์ คลินิก สาขาชิดลมทาวเวอร์

ในเรื่องของโหวงเฮ้ง อ.คทา ชินบัญญัติ เผยว่า โหวงเฮ้งไม่ได้หมายถึงความสวยหรือไม่สวย แต่สื่อถึงลักษณะที่ดี 5 ประการบนใบหน้า โหวงแปลว่า ห่า เฮงแปลว่า เฮง เฮง หรือดี ตามความเชื่อของคนจีนเป็นเหมือนการนำพลังจากธรรมชาติมาเสริมให้แก่พลังชีวิตในตัวเรา ซึ่งการเติมพลังเกิดขึ้นได้จากการสวดมนต์ ไปท่องเที่ยวรับพลังจากสถานที่ ต่าง ๆ กินอาหารที่ดี ฮวงจุ้ยดี และโหวงเฮ้งดี ซึ่งโหวงเฮ้งประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ตา คิ้ว จมูก ปาก และหู การจะมีโหวงเฮ้งที่ดีประกอบด้วย 5 ส คือ สะอาด หนาตา ดูสะอาดหมดจด สื่อถึงเรื่องชื่อเสียง, สว่าง ดูสดใส สื่อถึงความรุ่งเรืองของชีวิต, สบาย ไม่มีหนวดเครารกรุงรัง ทำให้ดูสบายตา สื่อถึงรอยยิ้มจากคนรอบข้าง, เสียง ที่ไม่ดังเกินไป พูดไพเราะ สื่อถึงคำอวยพรจากคนในบาน และ สมดุล สื่อถึงใบหน้าที่น่าชมมอง หากโหวงเฮ้งคนเราก็กียอมทำให้ชีวิตราบรื่น รวยเรียบและร่ำรวย

นอกจากนี้โหวงเฮ้งยังรวมถึง 5 เนินบนใบหน้า ได้แก่ เนินหน้าผาก สื่อถึงอาชีพการงาน ยังมีพื้นที่กว้างและไม่มีริ้วรอยย่นดี รวมถึงบริเวณขมับ บ่งบอกถึงดวงแห่งการเดินทาง เนินไตแกมถึงคางหรือบริเวณกราม สื่อถึงบิรวาร ที่ต้องมีเนื้อแกมเต็มซึ่งไม่เหมือนกับแกมย้อยและไม่มีริ้วรอย จะทำให้มีแต่บิรวารดี เนินไตตาดองไม่คล้ำ หยอนและไม่เป็นถุง สื่อได้ถึงเรื่องความรัก และเนินจมูก สื่อถึงความมั่งร่ำรวย ต้องมีรูปร่างจมูกไม่โค้งแหลมและคม มีเนื้อเล็กนอยที่ปลายจมูกและมีปีกจมูกไม่มากนักจะเก็บทรัพย์ได้ดี

ด้าน พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล เผยว่า ตามธรรมชาติเรารู้สึกดีกับหน้าตาที่สดใส สะอาด ดูอารมณ์ดีและสุขภาพดี ซึ่งตรงกับความเชื่อของโหวงเฮ้งที่ว่าหน้าผากต้องเปิด แกมอิมเอิบและหางตาไม่ตก ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมจากประเทศฝรั่งเศสที่จะช่วยฟื้นฟูและมอบความอ่อนเยาว์ให้ผิว เรียกว่าสกิน บูสเตอร์ส เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวใสเหมือนมีน้ำอยู่ภายในผิว ทำให้ช่วยลดริ้วรอย รุขุมขนและหลุมสิว ส่วนการดูแลตัวเองให้ผิวบนใบหน้าดูมีสุขภาพดี ดวงตาไม่อึดโรย หางตาไม่ตกและแกมไม่หอย นพ.อริวัชร อัครวิวัฒน์ แนะนำวิธีดูแลว่า ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ จะทำให้ผิวของเราดูสดใสขึ้น รวมถึงกินอาหารใหญ่หลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ แต่หากต้องการตัวช่วยในการกระตุ้นผิวให้เห็นผลเร็วขึ้น มีเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา อัลเซอร์า พรีเมียร์ ที่จะทำใหบริเวณหางตา ถุงใต้ตา ร่องแกม ไตคางและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มีผิวเนียนกระชับได้โดยไม่ต้องผ่าตัด.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์](#)